

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 16-22 มีนาคม 2565

### ‘ต่างประเทศ’ สั่งซื้อข้าวไทยคึกคัก หวั่น ‘ค่าขนส่ง’ พุ่งไม่หยุด จากวิกฤติน้ำมันแพง

‘นายกสมาคมส่งออกข้าวฯ’ เผยผู้ซื้อต่างประเทศสั่งซื้อข้าวไทยคึกคัก หวั่นวิกฤติน้ำมันแพง ทำค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอีก และรัฐบาลตั้งรับ ‘ปุ๋ยแพง’ กระทบต้นทุนปลูกข้าวนาปี ยอมรับการปรับขึ้นราคาส่งออกข้าวทำยาก เหตุข้าวอินเดียถูกกว่าไทย 60 เหรียญ

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวอิสรา (www.isranews.org) ว่า แม้ว่าสถานการณ์วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน จะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ข้าวสาลี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก แต่ไม่ได้ทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เพราะสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตข้าว อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคำสั่งซื้อข้าวไทยเข้ามาอย่างคึกคัก เนื่องจากผู้ซื้อเกรงว่าค่าระวางเรือขนส่งข้าวสารจะเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะน้ำมันแพง

“ปัญหาตอนนี้ คือ ค่าขนส่งข้าวแพงขึ้น อย่างข้าวที่ส่งออกไปแอฟริกา เมื่อก่อนอยู่ที่ 80 เหรียญต่อตัน (ขนส่งแบบเทกอง) แต่ตอนนี้ 100 เหรียญต่อตัน ขึ้นมากกว่า 20% แล้ว ทำให้ผู้ซื้อต้องการเร่งของ เพราะกลัวว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปอีก ทำให้ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา มีคำสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างคึกคัก มีการซื้อขายกันมากขึ้น ลูกค้ามีการเรียกสินค้าให้เร็วขึ้น เพราะไม่อยากให้ค่าระวางเรือขึ้นไปมากกว่านี้ และเมื่อซัพพลายข้าวในตลาดโลกไม่ขาดแคลน อีกทั้งนาปรังของไทยก็กำลังออกช่วงนี้ ทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยไม่เพิ่มขึ้น” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ร.ต.ท.เจริญ ประเมินว่า ผลผลิตข้าวนาปรังของไทยในปี 2565 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีแล้ว เนื่องจากฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปรังปีนี้ มีพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น 2 ล้านไร่ หรือเพิ่มจาก 4 ล้านไร่ เป็น 6 ล้านไร่ เพราะมีน้ำในเขื่อนมาก โดยเฉพาะเขื่อนในพื้นที่ภาคอีสานมีน้ำทุกเขื่อน ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวในพื้นที่ภาคอีสานในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในขณะนี้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในพื้นที่ภาคกลางแล้ว จากนั้นในช่วงปลายเดือน มี.ค. จะเริ่มการทยอยเก็บเกี่ยวในภาคอีสานและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งผลผลิตข้าวจะออกมามากในช่วงเดือน เม.ย.นี้

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า ในขณะที่ต้นทุนการปลูกข้าวในไทย โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปี ปี 2565/66 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัจจัยปุ๋ยมีราคาแพง แต่ไทยอาจไม่สามารถปรับขึ้นราคาส่งออกข้าวได้ เพราะการส่งออกข้าวจะต้องแข่งขันด้านราคากับประเทศอื่นๆ ซึ่งวันนี้ราคาข้าว 5% อินเดียถูกกว่าข้าวไทย 60 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน โดยข้าวขาว 5% ของไทยขายที่ 420 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แต่ข้าวขาว 5% ของอินเดียขายที่ 340 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และอินเดียยังมีความได้เปรียบไทยในแง่ขนส่ง โดยเฉพาะการส่งออกไปแอฟริกา เพราะระยะทางการขนส่งใกล้กว่าไทย

“ต้นทุนเพิ่มขึ้นแน่ ซึ่งคงไม่ใช่ฤดูนาปรัง แต่เป็นฤดูนาปีที่จะเริ่มเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ในเดือน พ.ค. โดยที่ผ่านมาไทยซื้อปุ๋ยจากรัสเซียค่อนข้างเยอะ ถ้ารัสเซียถูกแซงชั้น แล้วเราซื้อปุ๋ยจากเขาไม่ได้ ต้องไปซื้อที่อื่น ค่าปุ๋ยในฤดูกาลหน้าจะต้องแพงขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเตรียมตัวว่าจะทำอย่างไร ไม่ให้กระทบกระเทือนมาก และเมื่อเราต้องขายข้าวแข่งกับเขา ราคาอาจปรับขึ้นไม่ได้ อย่างวันนี้อินเดียขายข้าวถูกกว่าเรา 60 เหรียญต่อตัน จึงไม่ได้หมายความว่า เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้น แล้วเราจะไปปรับขึ้นราคาอะไรได้” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ร.ต.ท.เจริญ ย้ำว่า “ถ้าถามว่าต้นทุนปลูกข้าวเราแพงขึ้น แล้วราคาข้าวจะแพงขึ้นไหม มันไม่ได้อยู่ที่เราตัดสินใจ แต่อยู่ที่คู่แข่งเราด้วยว่า เขาขายแพงขึ้นหรือเปล่า แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรให้แข่งกับเขาได้”

ร.ต.ท.เจริญ ยกตัวอย่างการปรับตัวของเวียดนามว่า เมื่อก่อนเวียดนามปลูกข้าวแข็งอย่างเดียว 5-6 ล้านตัน แต่ ปัจจุบันลดการปลูกข้าวแข็งเหลือ 1 ล้านกว่าตัน และส่วนใหญ่หันไปปลูกข้าวนุ่ม ทำให้เมื่อปีที่แล้วเวียดนามสามารถส่งออกข้าวนุ่มไปขายที่ฟิลิปปินส์ได้ 2 ล้านตัน จากเดิมเคยส่งออกได้ 5-6 แสนตัน ส่วนไทยที่เคยส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ได้ 5-6 แสนตัน ตอนนี้นำส่งออกได้แค่ 7 หมื่นตัน เพราะไทยไม่มีข้าวนุ่มที่ฟิลิปปินส์ต้องการ นอกจากนี้ราคาข้าวเวียดนามที่เคยถูกกว่าไทย 30-40 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แต่วันนี้ราคาข้าวเวียดนามแพงกว่าราคาข้าวไทยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ร.ต.ท.เจริญ ยังมั่นใจว่า ปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่ 7 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าปีนี้ผลผลิตของไทยมากขึ้น ทำให้ต้องเร่งส่งออก เพราะหากไม่เร่งส่งออก ราคาข้าวในประเทศจะไม่ดี

“เราต้องส่งออกให้เยอะ ราคาข้าวในประเทศจึงจะขึ้น แต่ถ้าไปตั้งราคาสูงๆ แล้วส่งออกไม่ได้ ข้าวเหลืออยู่ในประเทศ ราคาข้าวจะตก แล้วถามว่าจะไปให้ชาวนาหยุดปลูกข้าวได้หรือไม่” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การส่งออกข้าวของไทยในช่วงเดือน ม.ค. 2565 มีปริมาณ 459,752 ตัน มูลค่า 7,986.8 ล้านบาท (239.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 8.92% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 1.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 422,076 ตัน มูลค่า 7,834.3 ล้านบาท (262.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

### **มั่นใจ! ส่งออกข้าวปีนี้ไทย 1.3 แสนล้าน คาดออเดอร์พุ่ง 8 แสนตัน ทะลุเป้าหมาย อนิสงส์บาทอ่อน**

ส่งออกข้าว ปีนี้ ไทย 1.3 แสนล้าน คาดออเดอร์พุ่ง 8 แสนตัน ทะลุเป้าหมาย อนิสงส์บาทอ่อน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปี2565 (ม.ค.-ก.พ.)ไทยสามารถส่งออกได้มากถึง 1.5 ล้านตัน คาดว่าทั้งปีไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้รวมทั้งสิ้น 8 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมาย 7 ล้านตันที่ตั้งไว้

“คาดว่าทั้งปีไทยจะส่งออกได้ 8 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายราว 1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวมประมาณ 1.3 แสนล้านบาท สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่มูลค่า 1.1 แสนล้านบาท สาเหตุที่ทำให้ไทยส่งออกข้าวได้มากขึ้นเพราะ ปัญหาวิกฤติการสู้รบรัสเซียยูเครน มูลค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงมาก จาก 31 บาท/ ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงต้นปีเหลือ 33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน ทำให้ข้าวส่งออกของไทยราคาถูกลง สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งรายอื่นๆได้ รวมทั้งไทยยังได้ตลาดผู้ซื้อรายใหญ่ในตะวันออกกลางกลับคืนมาคือ อิรักและอิหร่าน”

นายชูเกียรติกล่าวว่ายอมรับว่าปัญหาสงครามส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตวิทยาทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยปรับเพิ่มสูงขึ้นตามราคาธัญพืชโลกทั้งแป้งสาลี และข้าวโพด แต่ปรับขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากสต็อกข้าวโลกยังมีปริมาณมากโดยเฉพาะผลผลิตของอินเดีย แต่หากสงครามยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อให้การเดินเรือขนส่งสินค้าหยุดชะงัก ราคาน้ำมันแพงต่อเนื่องรุนแรง ก็อาจทำให้ราคาข้าวปรับเพิ่มสูงขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม ราคาส่งออกข้าวไทยในปัจจุบันเริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ก่อนเกิดสงครามแล้ว โดยราคาขยับขึ้น ปรับเพิ่มขึ้น 15 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือราว 495 บาท/ตัน คือปรับจาก 395 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 410 เหรียญสหรัฐ/ตัน เนื่องจากการส่งออกที่มากขึ้นกดดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

## ปลัดเกษตร ชี้ตลาดข้าวโลกแข่งเดือด อินเดีย เวียดนาม ตีต้น

ปลัดเกษตรฯ ชี้ตลาดข้าวโลกแข่งขันสูง จากคู่แข่งอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา สหรัฐฯ โควิด-19 ตัดปัญหาโลจิสติกส์กระทบส่งออก เร่งแก้ 6 ปี แผนตลาดข้าวครบวงจร ควบคุมตลาดนำการผลิต

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการสัมมนา การขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66 กรมการข้าว ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ถึงแม้กระทรวงฯ มีการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรมาแล้ว 6 ปี แต่แนวโน้มการผลิตและการตลาดข้าวยังคงมีความผันผวน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ภัยธรรมชาติ และความตึงเครียดทางการเมือง

รวมทั้งการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูงจากทั้งอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาและสหรัฐอเมริกา ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนการแข่งขันทางการวิจัยและพัฒนาข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก มุ่งเน้นหลักการตลาดนำการผลิต เชื่อมโยงเกษตรกรกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่มาปรับใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยกกระดับความเป็นอยู่ รายได้ และความสุขของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ถือเป็น การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตมีเป้าหมายที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 3 ประการ คือ 1.สามารถบริหารจัดการอุปทานของข้าวให้อยู่ในปริมาณสมดุลกับอุปสงค์ 2.การผลิตข้าวให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนการผลิต และ 3.ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพคุ้มค่างับต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.ยุทธศาสตร์ 3'S (Safety/Security/Sustainability) 4.ยุทธศาสตร์บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการทุกภาคส่วนและ 5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา

ด้านนายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าข้าว เป็นสินค้าเกษตรชนิดแรกที่ใช้ นโยบายตลาดนำการผลิต โดยรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ได้มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ภายใต้หลักการ การตลาดนำการผลิตซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่

1.ช่วงกำหนดอุปสงค์ อุปทาน 2.ช่วงการผลิต 3.ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4.ช่วงการตลาดภายในประเทศ และ 5.ช่วงการตลาดต่างประเทศ โดยกรมการข้าวได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีการผลิต 2559/60 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมการค้าข้าวได้ขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **ข้าวสารสูง เล็งขึ้นราคาเดือนมิ.ย.-ก.ค. หลังปลายข้าวแพง-ปริมาณผลผลิตมีน้อย**

ข้าวสารสูง เล็งขึ้นราคาเดือนมิ.ย.-ก.ค. หลังปลายข้าวแพง-ปริมาณผลผลิตมีน้อย หอการค้าคาดเอกชนขึ้นราคาสินค้าไม่เกิน 5% พร้อมขยับเป้าเงินเฟ้อทั้งปี2565 เป็น 3.5%

วันที่ 17 มี.ค.65 นายบุรินทร์ ธนถาวรลาภ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยมว่าการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ไทยไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะข้าวสาลีจากยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อทำให้ราคาปลายข้าวในไทยปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลทำให้ราคาข้าวนาปรัง ประเภทข้าวขาว และข้าวหอมพวงภายในประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นตัน 2-3 พันบาท/ตัน คือปรับจาก 6-7พัน/ตัน เป็น 1 หมื่นบาท/ตัน เนื่องจากอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ในประเทศหันมาใช้ปลายข้าวขาวในประเทศมากขึ้น โดยในระยะสั้น1-2 เดือนจากนี้ จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายปลีกข้าวสารบรรจุถุงต้องปรับขึ้นราคา แต่ในระยะยาวอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาข้าวสารสูงตามต้นทุน

“คาดว่าช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.2565 อาจจะต้องปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุ เพราะอีก 1-2 เดือนสต็อกข้าวสารเก่าจะหมด รวมทั้งช่วงดังกล่าวยังเป็นช่วงที่เป็นช่วงว่าง ปริมาณผลผลิตข้าวมีน้อย เนื่องจากข้าวฤดูใหม่จะออกอีกทีราวเดือนส.ค. 2565”

รายงานข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทยแจ้งถึงราคาปลายข้าวเดือนก.พ.2565 เปรียบเทียบกับล่าสุด ณ วันที่ 17 มี.ค.2565 ว่า ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30-50 บาท/กระสอบ(100 ก.ก.)คือปรับ จาก 1,130 – 1,190 บาท/กระสอบ เป็น 1,180 – 1,220 บาท/กระสอบ และ ปลายข้าวขาวซีวัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท/กระสอบ คือปรับจาก 1,000 – 1,070 บาท/กระสอบ เป็น 1,050 – 1,120บาท/กระสอบ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยมถึงผลกระทบต่อราคาสินค้าจากกรณีการสู้รบรัสเซียยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุดิบผลิตสินค้านำเข้าของไทยว่า คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะอนุญาตให้ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบต้นทุนปรับขึ้นราคาตามต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งคาดว่าจะภาพรวมจะมีการปรับขึ้นราคาราว 5% เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนยังมีมากไม่มากนัก แต่อาจจะทำให้เงินเฟ้ออัตราเพื่อทั้งปีปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3-3.5% สูงกว่าเป้าหมายที่ 2-2.5% แต่ก็ยังไม่น่าจะบั่นทอนกำลังซื้อของประชาชนให้ลดลงมากนัก เนื่องจากประชาชนยังพอมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าอื่นทดแทนสินค้าที่ปรับขึ้นราคา เช่น บริโภคปลาแทนเนื้อไก่ เนื้อหมูและไข่ เป็นต้น  
ที่มา ข่าวสด

### **สงครามทุบส่งออกแสนล้าน โลจิสติกส์ป่วนบริษัทเรือ “งดรับสินค้า”**

สงครามรัสเซีย-ยูเครนพาดพิงส่งออกไทยปี'65 สภาผู้ส่งออกชี้ไตรมาส 2 ทุบเฉียด 1 แสนล้าน หั่นเป้าทั้งปีเหลือแค่ 5% เดือนเอกชนตั้งรับผลกระทบทางอ้อมรุนแรง หลังท่าเรือรัสเซียปิด แห่ย้ายพอร์ตส่งผ่าน “ท่าเรือยุโรป” แทน ระบบโลจิสติกส์ปั่นป่วนเกิดปัญหาคอขวด สายการเดินเรือส่งสัญญาณชะลอรับส่งสินค้า ทั้งค่าระวางเรือสูงลิ่ว ขณะที่ยุโรป-สหรัฐปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หวั่นคำสั่งซื้อใหม่เดือน พ.ค.ร่วง ส.อ.ท.จี้รัฐวางมาตรการช่วยเอกชนอ่วมต้นทุนพุ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรฯชี้ส่งออกโตต่ำกว่ากดันจีดีพี



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังยืดเยื้อบานปลาย แม้จะอยู่ในพื้นที่วงจำกัดแต่กระทบลามถึงเศรษฐกิจโลก กดดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งทะลุ 100 เหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบ 14 ปีไปแล้ว ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและขนส่งสินค้า กระทบถึงการส่งออกไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

### วิกฤตยูเครนหันเป้าส่งออก

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สรท.คาดการณ์ส่งออกของไทยในปี 2565 อาจจะขยายตัวได้แค่ 5% จากเดิมคาดไว้ว่าจะขยายตัว 5-8% จากผลกระทบปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนต่อการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยผลกระทบทางตรงขณะนี้ ท่าเรือสำคัญของรัสเซียที่ตั้งอยู่ในเมืองเซนต์ปีเตอส์เบิร์กในทะเลบอลติก ท่าเรือโนโวโรสซีกในทะเลดำ และท่าเรือวลาดิวอสตอกในตะวันออกไกลของรัสเซีย ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางเรือเข้ารัสเซียจำเป็นต้องขนส่งสินค้าผ่านไปยังประเทศที่ 3 แล้วขนย้ายขึ้นไปส่งสินค้าทางบกต่อ ทำให้เกิดความยากลำบากในการขนส่ง

ขณะที่การขนส่งทางอากาศไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการเดินทางระหว่างประเทศไปยังรัสเซีย ก็ไม่สามารถเดินทางได้ ขณะที่การขนส่งสินค้าเข้า-ออกประเทศยูเครน ก็ปิดบริการมาแล้ว 2-3 สัปดาห์ ตั้งแต่มีปัญหาสงครามระหว่างกัน แม้ว่าประเมินผลกระทบทางตรงจากการส่งออกสินค้าไทยไปรัสเซียและยูเครน อาจมีมูลค่าไม่มาก ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี โดยไทยส่งออกไปยูเครนมูลค่าประมาณ 800 ล้านดอลลาร์

“ผลกระทบทางอ้อมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง โดยการส่งออกสินค้าเข้ารัสเซียและยูเครนมีปัญหา หากจำเป็นต้องส่งออกสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านประเทศฝั่งยุโรปแทน ปัจจุบันก็พบว่าไม่ได้สะดวกมาก เนื่องจากมีการปิดเส้นทางขนส่งในเฉพาะพื้นที่ หากยังมีการปิดเส้นทางขนส่งและจากการตอบโต้มาตรการแข่งกันก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจไม่เติบโต โดยล่าสุดประเทศในกลุ่มยุโรปเริ่มประกาศปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจจากปัญหาที่เกิดขึ้น เยอรมนีซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะหดตัวในปีนี้มีผลต่อรายได้ ความต้องการนำเข้าสินค้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในปีนี้”

### สายเรือดริบสินค้า

นายชัยชาญกล่าวว่า ขณะนี้เริ่มพบว่าสายการบินเรือหลายบริษัทงดรับสินค้าไปยังเส้นทางประเทศยูเครน และรัสเซีย ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการขนส่งสินค้าเส้นทางนี้ รวมถึงเส้นทางยุโรปทั่วไปด้วย รวมถึงความลำบากในการจัดสรรเรือในเส้นทาง ส่วนเส้นทางสหรัฐอเมริกาที่พบปัญหาคอขวดด้านซัพพลายเชนอีก

“ที่สำคัญ ปัญหาการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มจะชะลอตัวมากขึ้น หลังจากการปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้ายุโรป เนื่องจากปัญหาการปิดเส้นทางเดินเรือเข้ารัสเซีย ทำให้เกิดปัญหาแออัดของท่าเรือขนส่งสินค้ามากขึ้น ต้องใช้ระยะเวลาขนถ่ายยาวนาน บวกกับปัญหาการหมุนเวียนขนส่งสินค้าจากจีน ซึ่งเป็นผู้ใช้ตู้รายใหญ่ก็ยังมีปัญหาแออัด เนื่องจากนโยบาย Zero COVID ของจีน ทำให้การตรวจสอบล่าช้ายิ่งขึ้น”

ทั้งนี้แม้ว่าจะมีความพยายามเพิ่มปริมาณซัพพลายตู้คอนเทนเนอร์ในตลาดโลก ด้วยการต่อเรือขนส่งสินค้าเข้ามาเสริมระบบมากขึ้น แต่การต่อเรือต้องใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีเรือมาให้บริการมากขึ้นได้ช่วงปลายปี 2566 หรือในปี 2567

### คำสั่งซื้อรอบใหม่ชะลอตัว

“แม้ว่าภาพการส่งออกล่าสุดจะยังเห็นตัวเลขขยายตัว เนื่องจากเป็นคำสั่งซื้อเดิมที่อยู่ระหว่างการส่งมอบสินค้า แต่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 จากปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการขนส่งสินค้า รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

โดยเฉพาะยุโรป จะทำให้การส่งออกในช่วงไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2565) หายไปเฉลี่ยเดือนละ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือรวมประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาท 99,000 ล้านบาท และที่สำคัญ ยังกังวลว่าคำสั่งซื้อใหม่ซึ่งจะต้องเข้ามาในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2565 จะชะลอลงตัวมากน้อยเพียงใด เพราะความไม่แน่นอนอย่างสูงจากการขนส่ง และปัญหาด้านต้นทุนการขนส่งก็ยิ่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าระวางเรือซึ่งคาดว่าจะทรงตัวสูงไปจนถึงสิ้นปี 2565”

นายชัยชาญกล่าวว่า ผู้ส่งออกไทยต้องเตรียมรับมือปัญหาค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นต่อเนื่อง เพราะผลกระทบต่อทางตรงจากสงครามที่มีผลต่อราคาน้ำมัน แม้ออนันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงจาก 120 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 100-105 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ยังไม่สามารถทำให้ค่าระวางเรือปรับตัวลดลงได้ และยังมีผลต่อเส้นทางเดินเรือที่เอกชนต้องวางแผนและเจรจากับผู้นำเข้าล่วงหน้า ถือเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งสินค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเดิม สรท.คาดการณ์ปี 2565 การส่งออกจะขยายตัว 5-8% จากปีก่อนมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 271,314 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งหากขยายตัวได้ตามเป้า 8% มูลค่าการส่งออกจะอยู่ที่ 293,020 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่หากส่งออกขยายตัวได้แค่ 5% จะมีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 284,880 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือหายไป 8,140 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 268,620 ล้านบาท (33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

### ค่าระวางเส้นทางยุโรปพุ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบค่าระวางเรือ หรือค่าเฟรต (freight) จากไทยไปยังสหภาพยุโรป ก่อนและสงครามรัสเซีย-ยูเครน พบว่าเดือน ก.พ. 2565 ค่าระวางเรือขนาดตู้ 40 ฟุตเฉลี่ยอยู่ที่ 14,300 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตู้ จากช่วงก่อนเกิดสงครามเฉลี่ยประมาณ 13,300 เหรียญสหรัฐ (อัตราค่าระวางเดือน พ.ย. 2564 ที่ 13,200 เหรียญสหรัฐ, เดือนธันวาคม 13,200 เหรียญสหรัฐ และมกราคม 13,600 เหรียญสหรัฐ) ขณะที่ค่าระวางตู้ขนาด 20 ฟุต ปัจจุบันอยู่ที่ 8,200 เหรียญสหรัฐต่อตู้ เทียบกับก่อนเกิดสงคราม เฉลี่ยที่ 7,700 เหรียญสหรัฐต่อตู้ (อัตราค่าระวางเดือน พ.ย. 2564 อยู่ที่ 7,400 เหรียญสหรัฐ, ธ.ค. 2564 อยู่ที่ 7,700 เหรียญสหรัฐ และ ม.ค. 2565 อยู่ที่ 8,200 เหรียญสหรัฐ)

นอกจากนี้ เส้นทางอื่น ๆ ก็มีการปรับขึ้นเช่นกัน เช่น สหรัฐฝั่งตะวันออก ตู้ขนาด 20 ฟุต ปรับจาก 13,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 13,360 เหรียญสหรัฐ ตู้ขนาด 40 ฟุต ปรับจาก 16,500 เหรียญสหรัฐ เป็น 17,500 เหรียญสหรัฐ เส้นทางญี่ปุ่น ตู้ขนาด 20 ฟุต ปรับจาก 500 เหรียญสหรัฐ เป็น 650 เหรียญสหรัฐ ตู้ขนาด 40 ฟุต ปรับจาก 1,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 1,300 เหรียญสหรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาค่าระวางเรือสูงขึ้นแล้ว ยังพบปัญหาอัตราค่าเรือเต็ม และปัญหาความหนาแน่นบริเวณท่าเรือปลายทาง โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนการจอง และวางแผนการจองล่วงหน้า

### ส.อ.ท.مینปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและส่งออกของภาคเอกชนปรับสูงขึ้นมาก ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ ค่าไฟ ค่าระวางเรือ และต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งไม่ได้เพิ่งปรับขึ้น แต่ปรับมาโดยตลอดแล้วก่อนหน้านี้ ปัญหาสงครามไม่ใช่เพียงจะกระทบราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น จนกดดันให้ผู้ผลิตปรับราคา เกิดปัญหาเงินเฟ้อ แต่ปัญหานี้ อาจกระทบต่อภาพรวมคืออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในยุโรปชะลอ ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อ

ความต้องการนำเข้าสินค้าจากไทยด้วย ซึ่งรัฐควรมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือ โดยการดูแลต้นทุนการผลิตในส่วนที่ภาครัฐสามารถทำได้ เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ซึ่งจะช่วยเหลือผลกระทบ

“ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมล่าสุดปรับตัวลดลง เพราะเอกชนกังวลปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจคู่ค้า สิ่งที่ภาคเอกชนผลักดันคือขอให้รัฐกระตุ้นรายได้ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวที่ซบเซามาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว โดยการเปิดประเทศเพื่อฟื้นรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะมาช่วยเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะพิจารณาหรือไม่ ซึ่งการเสนอดังกล่าวไม่ใช่เราไม่ห่วงผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น แต่เราประเมินเทียบกับเกาหลีใต้ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูงวันละหลักแสน แต่ก็กลับมาเปิดประเทศ โดยรัฐบาลเพิ่มมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น”

### เร่งส่งออกข้าวก่อนค่าเฟรตขึ้นอีก

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้นมาก ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปรับค่าระวางเรือรอบใหม่ จากก่อนหน้านี้ผลกระทบจากโควิด-19 ก็ทำให้ค่าระวางเรือขยับขึ้นไปแล้ว 5-6 เท่าตัว ทำให้ผู้นำเข้าข้าวไทยเร่งรัดให้ผู้ส่งออกเร่งส่งออกข้าวเร็วขึ้นจากที่ตกลงรับมอบไว้ เพื่อไม่ต้องการแบกรับภาระต้นทุนค่าระวางเรือที่ปรับเพิ่มอีกรอบ ขณะที่ค่าระวางเรือแบบเทกองมีการปรับขึ้นประมาณ 20%

### ส่งออกโตต่ำ-กดดันจีดีพี

นางสาวณัฐพร ตีร์รัตนศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัญหาการขนส่งสินค้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก่อนจะมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เช่น การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น และล่าสุดมีปัญหาเงินออกกฏคุมเข้มโควิด-19 เมืองเส้นเงิน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เข้ามาซ้ำเติมภาคการส่งออกของไทยที่อาจกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ได้ จากเดิมก่อนจะเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปัญหาด้านการขนส่ง หรือปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นจะสามารถคลี่คลายได้เร็ว และเศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น แต่ล่าสุดสหรัฐออกมาปรับลดประมาณการเศรษฐกิจเหลือขยายตัว 2.8% และสหภาพยุโรปขยายตัวได้ราว 2% ซึ่งจะมีผลต่อความต้องการสินค้าลดลง

ทั้งนี้ จากปัจจัยปัญหาคอขวดการขนส่งสินค้าที่ไม่ได้คลี่คลายเร็ว และเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยปรับลดลง จากเดิมศูนย์วิจัยประเมิน ณ เดือน ธ.ค. 64 มองว่า การส่งออกจะขยายตัวได้ในระดับ 4.3% ปัจจุบันน่าจะขยายตัวต่ำกว่า 4% ขณะที่การเติบโตเศรษฐกิจเดิม มองขยายตัวได้ 3.7% คาดว่าจะขยายตัวต่ำกว่า 3% จากปัญหาเงินเฟ้อในประเทศที่เร่งตัวขึ้น วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น กระทบต่อการใช้จ่ายของภาคประชาชน และนักท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว และผลกระทบจากปัญหาแข่งกันที่คาดว่าจะลากยาวทั้งปี

“เรามองว่าปัญหาเรื่องโลจิสติกส์จะทำให้การส่งออกสินค้าล่าช้าออกไป หรือเกิดการเหลื่อมเดือนแค่นั้น แต่ความต้องการสินค้ายังมีอยู่ ส่วนค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นจะกระทบต่อกำไรขาดทุนของผู้ส่งออกและนำเข้า แต่ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดจะกระทบต่อภาคการส่งออกที่น่าจะขยายตัวลดลงจาก 4.3% เหลือต่ำกว่า 4% และมีผลต่อจีดีพีปรับลดลงด้วย” นางสาวณัฐพรกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## “พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวงวด 23 “เปลือกเหนียว” รับสูงสุด ตามด้วย “เปลือกเจ้า”

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 23 ชดเชย 4 ชนิด เหตุข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูกาล เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” พลิกกลับมารับชดเชยสูงสุด หลังราคายังไม่กระเตื้องตามด้วย “ข้าวเปลือกข้าว”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 18 มี.ค.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 23 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 11-17 มี.ค.2565 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นยกเว้นข้าวเปลือกเหนียว ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 23 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 12,100.95 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,899.05 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,805.13 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 194.87 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,673.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,326.91 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,473.79 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,526.21 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 23 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 30,384.80 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 4,871.75 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 39,807.30 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 40,419.36 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## วอนชาวนาย้าทำนาปรังรอบ 3 ขอสำรองน้ำรับแล้ง

กรมชลประทานวอนงดทำนารอบ 3 แม้ภาพรวมน้ำปีนี้มากกว่าปีก่อน ต้องสำรองน้ำ 15,577 ล้านลบ.ม. ช่วงฤดูฝนส่วนลุ่มเจ้าพระยาน้ำยังมีจำกัด

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ผลการปลูกพืชฤดูแล้งทั่วประเทศ 2 มี.ค. 2565 มีการทำนารอบ 2 หรือนาปรังรอบที่ 1 จำนวน 7.40 ล้านไร่ สูงกว่าแผน 15.33% จากแผนการเพาะปลูก 6.41 ล้านไร่ ลุ่มเจ้าพระยา ทำนา 4.39 ล้านไร่ เกินแผน 56% จากแผนที่กำหนด 2.81 ล้านไร่ ภาคเหนือทำนา 0.75 ล้านไร่ เกินแผน 64.88% จากแผนที่กำหนดไว้ 0.45 ล้านไร่ ภาคตะวันออก ทำนา 0.51 ล้านไร่ เกินแผน 4.33% จากแผนที่กำหนดไว้ 0.49 ล้านไร่ ภาคอีสาน ทำนา 1.23 ล้านไร่ หรือ 89.07% ของแผนที่



1.38 ล้านไร่ ภาคกลางทำนาตามแผนคือ 0.02 ล้านไร่ และภาคตะวันตกทำนา 0.51 ล้านไร่ หรือ 48.62% ของแผนที่ 1.04 ล้านไร่ แม้ภาพรวมของการปลูกข้าวนาปรังสูงกว่าแผนที่วางไว้ และขณะที่เริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้วจำนวน 0.51 ล้านไร่ ข้าวของชาวนาได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำไม่มากนัก เพราะชาวนามีการใช้น้ำค้างทุ่ง และน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนของตนเองเพื่อทำการเกษตร ทำนา

ขณะเดียวกันปริมาณน้ำต้นทุนยังมีเพียงพอที่จะใช้ในทุกกิจกรรมการใช้น้ำช่วงต้นฤดูฝนด้วยเช่นกันทำ ภาครัฐยังคงต้องขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ควรงดการทำนารอบที่ 3 เพราะมีความเสี่ยงสูง ที่ผลผลิตจะได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำได้ โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา ปริมาณน้ำต้นทุน 4 เชื้อนหลัก ได้แก่ เชื้อนภูมิพล เชื้อนสิริกิติ์ เชื้อนแควน้อยบำรุงแดน และเชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มีการจัดสรรน้ำมากกว่าแผน สะสมอยู่ 427 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ ณ วันที่ 6 มี.ค.2565 มีปริมาณน้ำในเขื่อน 47,349 ล้านลบ.ม. หรือ 67% ของความจุอ่าง ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9,505 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้ การได้ 23,807 ล้านลบ.ม. หรือ 50% ของความจุอ่าง ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9,506 ล้านลบ.ม. ในจำนวน นี้ มีการสำรองน้ำ 3 เดือนเพื่อรองรับฝนทิ้งช่วง หรือ จนกว่าฝนใหม่จะมา เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ในช่วงฤดูแล้ง ก่อนฝนใหม่จะมาจำนวน 15,577 ล้านลบ.ม.

แม้ว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ภาพรวมทั้งประเทศจะดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณน้ำต้นทุนใน 4 เชื้อนหลักลุ่มเจ้าพระยาก็ยังมีอยู่อย่างจำกัด แต่กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำ เพื่อจะสงวนน้ำต้นทุน 4 เชื้อนหลักลุ่มเจ้าพระยาไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบได้ตลอดแล้งนี้ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ให้มีน้ำเพียงพอที่จะใช้ในทุกกิจกรรมการ ได้แก่ เพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง

สำหรับ 4 เชื้อนหลัก ณ วันที่ 7 มี.ค.2565 มีปริมาณน้ำทั้งหมด 11,905 ล้านลบ.ม. หรือ 48% ของความ จุอ่าง น้ำใช้การได้ 5,209 ล้านลบ.ม. หรือ 29% ของความจุอ่าง โดย เชื้อนภูมิพล มีน้ำใช้การได้ 2,854 ล้านลบ.ม. หรือ 30% ของความจุอ่าง เชื้อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การได้ 1,223 ล้านลบ.ม.หรือ 18% ของความจุอ่าง เชื้อนแควน้อย บำรุงแดน มีน้ำใช้การได้ 577 ล้านลบ.ม.หรือ 64% ของความจุอ่าง และเชื้อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำใช้การได้ 556 ล้าน ลบ.ม.หรือ 50% ของความจุอ่าง

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้เตรียมวางแผนรับฤดูฝนปี 2565 โดยปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่ม ต่ำ 11 ทุ่ง เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ก่อน และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้ำหลาก ดังนี้ ทุ่งบางระกำ เริ่มส่งน้ำ 15 มี.ค.2565 เก็บเกี่ยวได้ภายใน ก.ค.2565 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง 10 ทุ่ง เริ่มส่งน้ำ 15 เม.ย.2565 เก็บเกี่ยวได้ ภายใน 15 ก.ย.2565 รวมพื้นที่ทำนาประมาณ 1.2 ล้านไร่

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## เวิลด์แบงก์ชี้สงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบประเทศยากจนขาดแคลนข้าวสาลี

ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) เปิดเผยว่า ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งเผชิญปัญหาการขาดแคลนข้าวสาลีใน ระยะสั้น เนื่องจากต้องพึ่งพาการส่งออกข้าวสาลีจากยูเครน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซีย

รายงานเทรด วอชท์ (Trade Watch) หรือสถานการณ์ทางการค้าของธนาคารโลกล่าสุดนั้น เผยว่า ประเทศแอมเบีย, เลบานอน, มอลโดวา, จิบูตี, ลิเบีย, ตูนิเซีย และปากีสถาน เป็นประเทศที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ

รุนแรงมากที่สุดจากการส่งออกข้าวสาลีจากยูเครน ซึ่งประเทศเหล่านี้มีส่วนการนำเข้าข้าวสาลีจากยูเครนไม่น้อยกว่า 40%

“ประเทศผู้นำเข้าเหล่านี้จะเผชิญกับความยากลำบากในการหาแหล่งข้าวสาลีอื่น ๆ มาทดแทน ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดแคลนในระยะสั้น” ธนากร โลกรับุ ในรายงาน

นอกจากปัญหาการขาดแคลนข้าวสาลีที่จะส่งออกให้กับประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ของยูเครนโดยตรงแล้ว ราคาข้าวสาลีในตลาดที่สูงขึ้นจะยังส่งผลกระทบต่อประเทศรายได้ปานกลางทั่วโลกด้วย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน ว่า สถานการณ์การส่งออกธัญพืชเลวร้ายลง หลังจากที่รัสเซียใช้มาตรการจำกัดการส่งออกข้าวสาลี รวมถึงธัญพืชอื่น ๆ ไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU)

ทั้งนี้ รัสเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2561 ส่วนยูเครนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 5 โดยทั้งสองประเทศมีส่วนการส่งออกข้าวสาลีรวมกันราว 1 ใน 4 ของโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

XX

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นและระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือนครึ่ง เนื่องจากความต้องการข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท่ามกลางภาวะที่ค่าขนส่งทางเรือก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 410-415 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

วงการค้าระบุว่า ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ค้าข้าวบางส่วนยังลังเลที่จะทำสัญญาขายข้าวฉบับใหม่ เพราะไม่แน่ใจกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจจะส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นไปอีก ซึ่งมีรายงานว่าค่าระวางเรือ (international freight costs) ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 50% แล้ว ขณะที่ค่าขนส่งในประเทศพุ่งสูงขึ้นประมาณ 70-80%

ขณะที่ผู้ค้าข้าวบางส่วนคาดว่าอีกไม่นานทางการฟิลิปปินส์อาจจะยกเลิกข้อจำกัดการนำเข้าข้าวจากเวียดนาม ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามได้ออกมาตรการจำกัดการนำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นการชั่วคราวในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศ

วงการค้าคาดว่า ในปีนี้การส่งออกข้าวของเวียดนามจะเป็นไปได้ดี ซึ่งเห็นได้จากในช่วง 2 เดือนแรกของปีสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นถึง 48.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดฟิลิปปินส์ที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 110% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ หลายๆบริษัทของเวียดนามยังสามารถส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆได้ เช่น บริษัท Loc Troi Agricultural Products JSC สามารถส่งออกข้าวได้รวม 4,500 ตัน ไปยังคู่ค้าในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส แคนาดา ฮองกง สิงคโปร์ คูเวต ฟิลิปปินส์ ขณะที่บริษัท Trung An High-Tech Agriculture สามารถส่งออกข้าวไปเกาหลีใต้ได้ 11,000 ตัน

นาย Pham Thai Binh ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท Trung An คาดว่าตลาดส่งออกข้าวในปี 2565 จะดีขึ้นกว่าในปี 2564 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังจากการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานในตลาดโลก นอกจากนี้ จากภาวะความไม่แน่นอนทั่วโลก รวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆ นี้ จะทำให้หลายประเทศให้ความสนใจกับการเพิ่มปริมาณสำรองอาหารมากขึ้น

ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามได้หันมาเน้นที่คุณภาพสินค้ามากขึ้นแทนที่จะเน้นปริมาณเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เข้าถึงตลาดยุโรปได้ดีขึ้นและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม (the EU-Vietnam Free Trade Agreement; EVFTA) ซึ่งจากข้อมูลของกรมศุลกากร (the General Department of Vietnam Customs; GDVC) แม้ว่าปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศไปยังสหภาพยุโรปในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีจำนวน 53,910 ตัน แต่มูลค่าการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 38.07 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นถึง 21.6%

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry and Trade) ระบุว่ามูลค่าส่งออกที่สูงขึ้นมาจากความสำเร็จของผู้ส่งออกข้าวเวียดนามในการใช้ประโยชน์จาก EVFTA

ทั้งนี้ ราคาส่งออกข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นมากถึง 20.3% มาอยู่ที่ 781 เหรียญสหรัฐต่อตันโดยเป็นราคาเฉลี่ยจากผู้ส่งออกข้าว 10 อันดับแรก ที่ส่งไปสหภาพยุโรปในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาเป็นผลมาจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของเวียดนาม โดยเฉพาะในกลุ่มข้าวคุณภาพสูงและพันธุ์พิเศษ เช่น ข้าวหอม ST24 และ ST25

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการส่งออกข้าวของเวียดนามในปีนี้จะยังคงใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบจาก EVFTA เพื่อส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้ดีขึ้น โดยปัจจุบันสหภาพยุโรปมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนามโดยมีปริมาณเพียง 1% และมูลค่าการซื้อขายเพียง 1.3%

จากรายงานของสมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) การส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2565 ไปยังตลาดสหภาพยุโรปคาดว่าจะมากกว่า 60,000 ตัน เนื่องจากผู้นำเข้าข้าวของสหภาพยุโรปได้ประเมินคุณภาพข้าวเวียดนามที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ข้าวเวียดนามยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าดั้งเดิมจำนวนมากในประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และโปแลนด์ด้วย นอกจากนี้ ยังคาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวหักได้ประมาณ 100,000 ตันไปยังสหภาพยุโรปในแต่ละปี เมื่อข้าวกลุ่มนี้มีการเปิดเสรีการนำเข้าอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวจากเวียดนามในอัตราภาษี 0% จำนวน 80,000 ตันต่อปี ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 30,000 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 20,000 ตัน และข้าวหอมจำนวน 30,000 ตัน ส่วนข้าวหักจะทยอยปรับลดภาษีนำเข้าจากอัตรา 50% ลงเหลือ 0% ภายในเวลา 5 ปี

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ รายงานว่า นับถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เวียดนามพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาว 2564-ฤดูใบไม้ผลิ 2565 (พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) รวม 16.25 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2563-2564 ซึ่งภาคเหนือได้ 4.63 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2563-2564 ภาคใต้ได้ 11.875 ล้านไร่ ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2563-2564

ขณะที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong Delta) มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 45% ของพื้นที่ทั้งหมด

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Development) ระบุว่า ในปีนี้ผลผลิตข้าวทางภาคใต้ของประเทศจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring rice) จะเพิ่มขึ้น แต่รายได้ของเกษตรกรอาจจะต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยในภูมิภาคนี้มีการปลูกข้าวเกือบ 10 ล้านไร่ ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.15 ตันต่อไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเลือกปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ตามความต้องการในตลาดและเลือกพันธุ์ข้าวที่เติบโตได้ดีในท้องถิ่น และการใช้เทคนิคการเกษตรขั้นสูงก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันที่ช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้น โดยในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ มีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมและพันธุ์พิเศษคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของผลผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของหน่วยงานเกษตรในท้องถิ่นระบุว่าต้นทุนการผลิตได้เพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% ในปีนี้ ซึ่งทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงประมาณ 64-176 เหรียญสหรัฐต่อไร่

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

## กัมพูชา

เว็บไซต์ Phnom Penh Post รายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (President Xi Jinping) ของจีนได้ให้คำมั่นในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ กับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา (Prime Minister Hun Sen) ว่า จีนจะซื้อข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ ของกัมพูชาเพิ่มขึ้น โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้มีการหารือกันในประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และสถานการณ์โลก โดยผู้นำจีนกล่าวว่า นอกเหนือจากข้าวสารแล้ว จีนต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆ ของกัมพูชาด้วย เช่น กล้วย มะม่วง และลำไย เพื่อช่วยบรรเทาความยากจนในกัมพูชา พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชาเสนอสินค้าเหล่านี้เพื่อการส่งออกมากขึ้น

ผู้นำจีนกล่าวอีกว่า กัมพูชาต้องใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (the Regional Comprehensive Economic Partnership [RCEP]) ให้มากขึ้น รวมทั้งจากข้อตกลงการค้าเสรีจีน-กัมพูชา (the free trade agreement between China and Cambodia) เพื่อผลักดันการค้าทวิภาคีให้สูงขึ้นสู่ระดับใหม่

ด้านสมเด็จฮุน เซน กล่าวว่า กัมพูชามีความยินดีที่จะใช้โอกาส ครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัมพูชากับจีนในปีหน้า ในการส่งเสริมความร่วมมือในหลายภาค เช่น การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า และการเกษตร

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า อัตราเติบโตของการส่งออกข้าวสารไปยังจีน ในระยะ 2 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นกว่า 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ระบุว่า มูลค่าการค้าทวิภาคี ระหว่างกัมพูชากับจีน สูงขึ้นเกือบถึง 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 38.36% เมื่อเทียบกับปี 2563

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร รายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบท (The Agricultural and Rural Development Bank of Cambodia : ARDB) ได้อนุมัติสินเชื่อให้กับอุตสาหกรรมการผลิตข้าว เพื่อก่อสร้างโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว มูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 4 จังหวัด

นาย Kao Thach อธิบดีธนาคารเพื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบท เปิดเผยว่า ธนาคาร ARDB ได้ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการข้าวที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล เพื่อก่อสร้างโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการความตกลงสร้าง ดำเนินการ และโอน มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ พระตะบอง กำปงธม ไพรเวง และตาแก้ว



ธนาคาร ARDB ยังมีแผนจัดตั้งสำนักงานเคลื่อนที่เพิ่มในอีก 5 จังหวัด โดยที่ผ่านมาได้จัดตั้งมาแล้ว 9 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่รอบๆ โตนเลสาบ เช่น จังหวัดสตึงแตรง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น

นาย Song Saran ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation : CRF) กล่าวว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการปลูกข้าว ดังนั้น การลงทุนก่อสร้างโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว จึงเป็นการลงทุนที่สำคัญและจำเป็น โดยการลงทุนก่อสร้างโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว จะช่วยส่งเสริมการแปรรูปข้าวและการส่งออกข้าวของกัมพูชา ซึ่งธนาคาร ARDB ได้ให้สินเชื่อแก่บริษัทของสมาชิกของสหพันธ์ข้าว กัมพูชาอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้าวของกัมพูชามีศักยภาพในการแข่งขันการส่งออก

นาย Heng Pheng ผู้ส่งออกข้าวในอำเภอธมมอกุล จังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นสมาชิกสหพันธ์ข้าวกัมพูชา กล่าวว่า เมื่อหลายปีก่อน กัมพูชามีปัญหาขาดโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว ซึ่งทำให้ราคาข้าวกัมพูชาตกต่ำอย่างมาก ในระหว่างการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง แต่ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการได้รับสินเชื่อจากธนาคาร ARDB อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกษตรกรและผู้ประกอบการกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น ราคาน้ำมันและปุ๋ยทางการเกษตรที่แพงขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ การที่กัมพูชามีการก่อสร้างโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว จะทำให้ผู้ส่งออกมีโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว จะส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสม อีกด้วย

ในอดีตที่ผ่านมา กัมพูชาประสบปัญหาการขาดโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำอย่างมาก ทำให้เกษตรกรจำนวนมากได้นำข้าวไปทิ้งกลางถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาช่วยเหลือ ดังนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลกัมพูชาได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว โดยธนาคาร ARDB ได้ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการข้าวที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล เพื่อก่อสร้างโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว มูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กระตุ้นการส่งออกข้าวของกัมพูชา

นอกจากนี้ หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชาได้ลงทุนผ่านธนาคาร ARDB เพื่อให้สินเชื่อแก่ภาคการผลิตข้าวที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล และมีความร่วมมือกับภาคเอกชน จึงจะทำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตข้าว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม มีตลาดเพื่อการส่งออก มีโกดังเก็บข้าว และโรงอบลดความชื้นข้าว

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry; BPI) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) มีการนำเข้าข้าวจำนวน 560,266.99 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 462,573.95 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนมกราคม 2565 มีการนำเข้าจำนวน 280,405.712 ตัน และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการนำเข้าจำนวน 279,861.278 ตัน โดยในช่วง 2 เดือนนี้ มีการใช้ใบอนุญาตสุขอนามัยพืช (the sanitary and phytosanitary import clearances (SPS-ICs)) จำนวน 762 ใบ สำหรับการนำเข้าข้าว

สำนักงานอุตสาหกรรมพืช (BPI) ยังรายงานว่า ในช่วง 3 วันแรกของเดือนมีนาคม 2565 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 46,576 ตัน ทำให้ยอดสะสมของการนำเข้านับตั้งแต่ต้นปีมาถึงขณะนี้ มีจำนวน 606,842.99 ตัน โดยเป็นการนำเข้าของภาคเอกชนทั้งบริษัทนำเข้าและผู้ค้าข้าวรวมมากกว่า 90 ราย

ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามถือเป็นแหล่งนำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 74% ของปริมาณนำเข้าข้าวทั้งหมด โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีการนำเข้าจากเวียดนามจำนวน 448,627.3 ตัน ตามด้วยประเทศไทยจำนวน 61,504.875 ตัน และปากีสถานจำนวน 37,170 ตัน

สำหรับผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด ได้แก่ Bestow Industries Inc. ซึ่งนำเข้าข้าวจำนวน 71,195 ตัน ตามด้วย Pioneer Agritrade Resources Inc. จำนวน 29,660 ตัน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 2.771 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือเป็นปริมาณนำเข้าข้าวมากที่สุดรองจากปี 2563 โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศเวียดนามประมาณ 2.36 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 85% ของปริมาณนำเข้าข้าวทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.828 ล้านตัน ที่นำเข้าในปี 2563

โดยในปี 2564 ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด ได้แก่ Nan Stu Agri Traders ซึ่งนำเข้าข้าวจำนวน 169,774.95 ตัน ตามด้วย Bestow Industries Inc. จำนวน 129,339.28 ตัน โดยมีผู้ขอนำเข้าข้าวทั้งหมด 154 ราย ซึ่งนำเข้าข้าวจากประเทศกัมพูชา จีน อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี เมียนมาร์ ปากีสถาน สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ซึ่งน้อยกว่าปี 2563 ที่มีผู้ขอนำเข้าข้าวทั้งหมด 193 ราย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวนประมาณ 1.85945 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 58 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 21.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.37785 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2564 และลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.332 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.20833 ล้านตัน ลดลงประมาณ 40.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.35252 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 11.2% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 11 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 16.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.24971 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.65956 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.68996 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 35.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 21 วัน) และลดลงประมาณ 20.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.83117 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2564 ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.99156 ล้านตัน ลดลงประมาณ 23.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.28951 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 53.3% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 31 วัน) และลดลงประมาณ 23.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.29697 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2564

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 14 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous

milled rice (medium grain)) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,700 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2565 หลังจากที่มีการประมูลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นยังซื้อข้าวได้ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ (ยังขาดข้าวจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,700 ตัน) จึงต้องจัดการประมูลซื้ออีกครั้ง (re-tender) ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่าญี่ปุ่นไม่ตกลงซื้อข้าวในครั้งนี้

ทั้งนี้ การประมูลแบบ MA ทั้ง 13 ครั้ง จำนวน 643,648 ตัน ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 260,848 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40.53% ของปริมาณที่ซื้อทั้งหมด ประกอบด้วยข้าวสาร 253,828 ตัน และข้าวเหนียว 7,020 ตัน กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ยังได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564- 31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP จำนวน 5,920 ตัน ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่าญี่ปุ่นสามารถประมูลได้จำนวน 300 ตัน และได้มีการจำหน่ายออกครบตามจำนวนที่ประมูลซื้อเข้ามา

ทั้งนี้ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินหน้าความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ที่มา *Oryza.com*

## **เกาหลีใต้**

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ครั้งที่ 2 ของปี 2022 (Announcement of bid to purchase TRQ rice (2nd) for 2022) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (เปิดรับลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าว (non-glutinous milled rice) รวมทั้งหมด 72,235 ตัน ประกอบด้วย 1. ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown medium grain) จากสหรัฐฯ (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ท่าเรือ Incheon 2. ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown medium grain) จากสหรัฐฯ (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Gunsan 3. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 9,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ท่าเรือ Incheon 4. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 9,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Mokpo 5. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 8,791 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน

2565 ที่ท่าเรือ Ulsan 6. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 1,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 ที่ท่าเรือ Busan (รายละเอียดที่ <https://www.at.or.kr/download.action?attachId=94534>)

ทั้งนี้ ผลการประมูลปรากฏว่า เกาหลีใต้สามารถซื้อข้าวได้รวม 26,791 ตัน ประกอบด้วย

1. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 9,000 ตัน ในราคาต่อตัน 510.70 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f

2. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 9,000 ตัน ในราคาต่อตัน 507.99 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f

3. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 8,791 ตัน ในราคาต่อตัน 517 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f

ทั้งนี้หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ภายใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota; TRQ) สำหรับปี 2022 โดยระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 การประกาศการประมูลจะมีกำหนดออกประกาศในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน และในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 การประมูลจะมีขึ้นสองหรือสามครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ โดยมีการกำหนดปริมาณโควตารายประเทศ (country-specific quotas) ดังนี้ 1. ประเทศจีน 157,195 ตัน 2. ประเทศสหรัฐฯ 132,304 ตัน 3. ประเทศเวียดนาม 55,112 ตัน 4. ประเทศไทย 28,494 ตัน 5. ประเทศออสเตรเลีย 15,595 ตัน และมีโควตา Global Quota จำนวน 20,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

## **อินเดีย**

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวหักที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 371-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน

ขณะที่วงการค้าระบุว่า ตลาดผู้บริโภคกำลังพยายามเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศของตนให้มากขึ้น หลังจากที่ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดในตลาดโลกปรับตัวขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงไม่คลี่คลาย ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการบริโภคข้าวมากขึ้นเพื่อทดแทนข้าวสาลีและข้าวโพดที่อยู่ในภาวะตึงตัว และราคามีแนวโน้มสูงขึ้น

ทั้งนี้ การที่ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้นทำให้มีความต้องการข้าวคุณภาพต่ำ (low-grade rice) เช่น ข้าวหักและปลายข้าว เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ของประเทศในแถบเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยวงการค้าระบุว่ามีการสั่งซื้อข้าวหักจากผู้ผลิตอาหารสัตว์มากขึ้น

ตามปกติแล้วข้าวจะมีการซื้อขายที่ในระดับราคาที่สูงกว่าข้าวสาลี แต่จากการที่ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นกว่า 50% จากเดือนที่แล้ว ได้ทำให้ระดับความแตกต่างระหว่างธัญพืชทั้งสองลดลงอย่างรวดเร็ว และข้าวสาลีมีราคาแพงกว่าข้าวเกรดต่ำบางชนิดด้วย



วงการค้าคาดว่า ในปีนี้ประเทศจีนอาจจะนำเข้าข้าวหักมากถึง 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากการนำเข้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่นำเข้าประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดยคาดว่าส่วนใหญ่จะนำเข้าจากอินเดีย ขณะที่ราคาข้าวหัก 100% ของอินเดียได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 320 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 290 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

กรมการอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะ สังกัดกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหาร และการกระจายสินค้าสาธารณะ (The Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) แถลงว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2021/22 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565 สามารถจัดหาข้าวเปลือกได้ประมาณ 73.153 ล้านตัน จากหลายรัฐ เช่น Punjab 18.685 ล้านตัน, Chhattisgarh 9.201 ล้านตัน, Telangana 7.022 ล้านตัน, Uttar Pradesh 6.553 ล้านตัน, Odisha 5.574 ล้านตัน, Haryana 5.53 ล้านตัน, Madhya Pradesh 4.582 ล้านตัน, Bihar 4.489 ล้านตัน, Andhra Pradesh 3.753 ล้านตัน, Tamil Nadu 2.383 ล้านตัน, West Bengal 1.603 ล้านตัน, Maharashtra 1.336 ล้านตัน, Uttarakhand 1.156 ล้านตัน เป็นต้น โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 10.34 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 18.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 257 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

สำหรับ โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 89.24 ล้านตัน ข้าวเปลือก ประกอบด้วยข้าวจากฤดูการผลิต Kharif crop ประมาณ 71.81 ล้านตัน และ จากฤดูการผลิต Rabi crop ประมาณ 17.615 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากหลายรัฐ เช่น Punjab 20.282 ล้านตัน, Telangana 14.109 ล้านตัน, Andhra Pradesh 8.457 ล้านตัน, Odisha 7.733 ล้านตัน Chhattisgarh 6.974 ล้านตัน, Uttar Pradesh 6.684 ล้านตัน, Haryana 5.654 ล้านตัน, Tamil Nadu 4.49 ล้านตัน, Bihar 3.559 ล้านตัน Madhya Pradesh 3.726 ล้านตัน, West Bengal 2.77 ล้านตัน, Maharashtra 1.88 ล้านตัน, Uttarakhand 1.072 ล้านตัน เป็นต้น โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 13.113 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 22.43752 พันล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 261 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) แถลงว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศราคาอุดหนุนขั้นต่ำ (Minimum Support Prices; MSP) สำหรับสินค้าเกษตรหลักจำนวน 22 ชนิดที่มีคุณภาพเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Fair Average Quality; FAQ) ในฤดูกาลเพาะปลูก หลังจากที่มีการพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (Commission for Agricultural Costs and Prices; CACP) แล้ว

โดยรัฐบาลประกาศราคาซื้อขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) ปี 2021/22 (ตุลาคม 2021-กันยายน 2022) ซึ่งรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2021/22 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,293 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 177 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,940 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 260 เหรียญสหรัฐต่อดัน) เพิ่มขึ้น 72 รูปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.85% จาก 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 247 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ในปี 2020/21 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี

(Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,960 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 262 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้น 72 รูปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.8% จาก 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 250 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2020/21

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ รายงานว่า อินเดียเร่งผลักดันให้ผู้ส่งออกส่งข้าว สาลีไปยังตลาดโลก จากการที่เริ่มมีสัญญาณขาดแคลนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวสาลีอันดับสองและสี่ของโลกตามลำดับ โดยหนึ่งในสี่ของ ข้าวสาลีในตลาดโลกมาจาก สองประเทศนี้ ทำให้ผลผลิตต้องติดค้างอยู่ในยูเครน ในขณะที่ การคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก ทำให้การซื้อข้าวสาลี จากรัสเซียทำได้ยากขึ้น และค่าขนส่งได้เพิ่มขึ้นแล้วหลายเท่าตัว รัฐบาลอินเดียจึงพยายามใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอ ข้าวสาลีไปยังตลาดยุโรป อาหรับ บังกลาเทศ และ อินโดนีเซีย

อินเดียผลิตข้าวสาลีได้ประมาณ 100 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 14% ของข้าวสาลีจากทั่วโลก ซึ่งผลผลิต ส่วนใหญ่ ถูกนำไปบริโภคภายในประเทศ ส่วนที่เหลือจากการเก็บรักษาไว้ในคลังอาหารจะถูกส่งออก โดยมีประมาณ 10 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ อินเดียมีจุดอ่อนด้านขนส่งทางถนนเพื่อลำเลียงข้าวสาลีจากแหล่งเพาะปลูกในรัฐคุชราต มध्य ประเทศ ราชาสถาน ปัญจาบ และ อุตตระประเทศ ไปยังท่าเรือ Kandla ในรัฐคุชราต ซึ่งทำให้ต้นทุนของอินเดียยัง สูง โดยมีราคาอยู่ที่ 1,000 - 1,200 บาทต่อกระสอบ (100 กก.) ซึ่งสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกาศไว้ที่ประมาณ 950 บาทต่อกระสอบสำหรับผลผลิตที่จะเข้าสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ส่งออกอินเดียสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รัฐบาลอินเดียจึงกำลังพิจารณา มาตรการด้านการเงินเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้ใช้การขนส่งทางรางให้มากที่สุด รวมถึงการตรวจสอบ คุณภาพของข้าวสาลี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจและหันมาซื้อข้าวสาลีจากอินเดียต่อไปในระยะยาว โดยเฉพาะ ในตลาดตุรกีและอียิปต์ซึ่งเป็น ผู้นำเข้าข้าวสาลีรายใหญ่

ในขณะเดียวกัน อินเดียจะเร่งผลักดันการส่งออกในสินค้าที่ใช้ทดแทนข้าวสาลีได้คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่ผลิตและส่งออกข้าวโพด ในขณะที่ ประเทศผู้นำเข้าเริ่มปรับตัวโดยพิจารณายกเลิก มาตรการควบคุมการนำเข้าและลดอากรขาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งการที่อินเดียพึ่งพาตนเองในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทำให้อุตสาหกรรมในอินเดียไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากราคาข้าวสาลีและข้าวโพดในตลาดโลกที่จะปรับตัวสูงขึ้น *ที่มา Oryza.com และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นเดือนที่ 8 ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าว จำนวน 458,322 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 319,531 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ ลดลง 0.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 462,260 ตัน ในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมати 80,145 ตัน เพิ่มขึ้น 54.12% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 และเพิ่มขึ้น 36.41% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2565 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามีการส่งออก 378,177 ตัน เพิ่มขึ้น 41.36% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 แต่ลดลง 6.28% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2565

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 252.666 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ประมาณ 40.15% เมื่อเทียบกับ 180.288 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 และเพิ่มขึ้น 14.81% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2565 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 73.113 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ

50.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 และเพิ่มขึ้นประมาณ 32.74% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2565 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติดอยู่ที่ 179.553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 36.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 และเพิ่มขึ้นประมาณ 8.82% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2565

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรก (กรกฎาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565) ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,038,688 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,499,440 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยส่งออกข้าวบาสมาติดจำนวน 490,352 ตัน เพิ่มขึ้น 41.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 345,764 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติดจำนวน 2,548,336 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,153,676 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 1,539.517 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 15.07% เมื่อเทียบกับ 1,337.922 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาติดอยู่ที่ 432.289 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 30.93% เมื่อเทียบกับ 330.173 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติดอยู่ที่ 1,107.228 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.87% เมื่อเทียบกับ 1,007.749 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564

ในปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,691,437 ตัน ลดลงประมาณ 11.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,149,185 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยส่งออกข้าวบาสมาติดจำนวน 629,069 ตัน ลดลง 27.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 865,949 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติดจำนวน 3,062,368 ตัน ลดลงประมาณ 6.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,283,236 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,041.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 6.17% เมื่อเทียบกับ 2,175.512 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาติดอยู่ที่ 575.657 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 26.51% เมื่อเทียบกับ 783.277 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติดอยู่ที่ 1,465.683 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับ 1,392.235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ที่มา *Oryza.com*

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-15 มีนาคม 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 607,061 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 541,899 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 133,753 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 42.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 93,661 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 473,308 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 448,238 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 275,954 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 88.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 149,620 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 28,069 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-15 มีนาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ฝรั่งเศส 107,193 ตัน เนเธอร์แลนด์ 98,173 ตัน อิตาลี 86,718 ตัน สเปน 64,145 ตัน โปแลนด์ 55,971 ตัน เยอรมนี 39,170 ตัน เบลเยียม 34,604 ตัน โปรตุเกส 30,333 ตัน บัลแกเรีย 17,331 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,587 ตัน สวีเดน 16,236 ตัน ไอร์แลนด์ 10,399 ตัน ลิทัวเนีย 6,559 ตัน เดนมาร์ค 5,142 ตัน สโลวาเกีย 3,220 ตัน ออสเตรีย 3,051 ตัน โรมาเนีย 2,758 ตัน ไชปรัส 2,321 ตัน ฟินแลนด์ 2,072 ตัน ฮังการี 1,983 ตัน กรีซ 1,301 ตัน มอลต้า 1,251 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-14 มีนาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 80,135 ตัน ลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 24,786 ตัน ลดลง 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 22,902 ตัน เพิ่มขึ้น 26.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 19,066 ตันเพิ่มขึ้น 1,529.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัย 17,890 ตันเพิ่มขึ้น 104.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 103,519 ตัน เพิ่มขึ้น 76.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 86,033 ตัน เพิ่มขึ้น 21.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 72,728 ตัน เพิ่มขึ้น 33.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 41,473 ตัน ลดลง 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 40,731 ตัน เพิ่มขึ้น 35.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 187,615 ตัน เพิ่มขึ้น 122.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 18,387 ตัน เพิ่มขึ้น 121.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 16,390 ตัน เพิ่มขึ้น 524.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 13,370 ตัน เพิ่มขึ้น 32.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 11,344 ตัน เพิ่มขึ้น 63.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-14 มีนาคม 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 41,460 ตัน เบลเยียม 34,017 ตัน โปรตุเกส 26,114 ตัน อิตาลี 24,568 ตัน บัลแกเรีย 19,044 ตัน ฝรั่งเศส 17,305 ตัน สเปน 17,190 ตัน โปแลนด์ 15,312 ตัน เยอรมนี 3,553 ตัน เดนมาร์ค 1,133 ตัน กรีซ(EL) 689 ตัน ลิทัวเนีย 297 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 83,817 ตัน เนเธอร์แลนด์ 75,666 ตัน อิตาลี 53,784 ตัน สเปน 38,463 ตัน โปแลนด์ 34,706 ตัน เยอรมนี 28,566 ตัน เบลเยียม 24,398 ตัน สวีเดน 15,110 ตัน สาธารณรัฐเชค 15,618 ตัน ลิทัวเนีย 6,761 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 5,507 ตัน กรีซ (EL) 4,331 ตัน เดนมาร์ค 3,800 ตัน บัลแกเรีย 3,235 ตัน โปรตุเกส 3,485 ตัน ออสเตรีย 2,768 ตัน สโลวีเนีย (SI) 3,009 ตัน โรมาเนีย (RO) 2,240 ตัน ไชปรัส (CY) 2,160 ตัน ฟินแลนด์ 2,061 ตัน โครเอเชีย (HR) 1,890 ตัน ฮังการี (HU) 1,365 ตัน มอลต้า 1,119 ตัน เป็นต้น



ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยี่ยม 196,617 ตัน สเปน 26,861 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,711 ตัน ฝรั่งเศส 12,375 ตัน อิตาลี 8,018 ตัน โปแลนด์ 7,342 ตัน ลิทัวเนีย 2,466 ตัน เยอรมนี 2,114 ตัน โปรตุเกส 1,551 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,691 ตัน บัลแกเรีย 754 ตัน สาธารณรัฐเชค 500 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 382 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-14 มีนาคม 2565 เช่น อิตาลี 90,067 ตัน สเปน 27,199 ตัน เบลเยี่ยม 13,261 ตัน เนเธอร์แลนด์ 12,468 ตัน โปรตุเกส 11,038 ตัน กรีซ (EL) 10,130 ตัน ลิทัวเนีย 3,860 ตัน เยอรมนี 2,387 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,857 ตัน โรมานี 1,224 ตัน โปแลนด์ 1,132 ตัน ฝรั่งเศส 1,082 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยี่ยม 1,652 ตัน อิตาลี 1,595 ตัน สเปน 691 ตัน โปรตุเกส 474 ตัน กรีซ (EL) 399 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## ไนจีเรีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the National Bureau of Statistics; NBS) รายงานว่า ราคาเฉลี่ยของข้าวในไนจีเรียเพิ่มขึ้นถึง 48% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลของ NBS การวิเคราะห์แบบปีต่อปีของราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2560-มกราคม 2565 พบว่าราคาเฉลี่ยของข้าวสาร (the average price of agric-sold loose rice) ที่ขายในเดือนมกราคม 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 481 ไนราต่อกิโลกรัม (ประมาณ 1,155 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) จากระดับ 324 ไนราต่อกิโลกรัม (ประมาณ 778.5 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เมื่อเดือนมกราคม 2560

ขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้าวสารที่ขายในท้องถิ่น (The average price of locally sold loose rice) ในเดือนมกราคม 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 430 ไนราต่อกิโลกรัม (ประมาณ 1,033 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) จากระดับ 286 ไนราต่อกิโลกรัม (ประมาณ 687 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในเดือนมกราคม 2560

ส่วนราคาเฉลี่ยของข้าวคุณภาพปานกลาง (The average price of medium-grained rice) ในเดือนมกราคม 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 477 ไนราต่อกิโลกรัม (ประมาณ 1,146 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) จาก 312 ไนราต่อกิโลกรัม (ประมาณ 750 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในเดือนมกราคม 2560

ทางด้านราคาเฉลี่ยของข้าวคุณภาพสูงที่นำเข้าจากต่างประเทศ (The average price of imported high-quality sold loose rice) ในเดือนมกราคม 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 579 ไนราต่อกิโลกรัม (ประมาณ 1,391 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) จากระดับ 402 ไนราต่อกิโลกรัม (ประมาณ 966 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในเดือนมกราคม 2560

ทั้งนี้ มีรายงานว่าราคาข้าวได้เพิ่มขึ้นแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมจะลดลงเหลือ 15.6% ณ เดือนมกราคม 2565 จากระดับ 18.72% ณ เดือนมกราคม 2560

ที่มา *Oryza.com*